

**ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH...**

(Tiếp theo trang 1)

thiết kế báo cáo điều chỉnh quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 khu đô thị Hoàng Diệu. Mục tiêu của việc điều chỉnh nhằm cấu trúc lại một số khu chức năng đô thị thuộc quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 khu đô thị Hoàng Diệu; định hướng

không gian kiến trúc cảnh quan, sử dụng đất, hệ thống giao thông và hạ tầng kỹ thuật trong ranh giới điều chỉnh quy hoạch phù hợp với tổng thể không gian kiến trúc cảnh quan quanh khu vực và tình hình thực tiễn; làm căn cứ pháp lý để quản lý xây

dụng theo quy hoạch, lập quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị, lập và phát triển các dự án đầu tư xây dựng công trình.

Kết luận cuộc họp, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định sự cần thiết của việc xây dựng quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 khu đô thị Hoàng Diệu. Việc điều chỉnh

quy hoạch để phù hợp với định hướng phát triển của thành phố Thái Bình trong tương lai. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh giao chủ đầu tư là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh phối hợp với đơn vị tư vấn thiết kế tiếp thu ý kiến đóng góp của các đại biểu để hoàn thiện điều chỉnh quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 khu đô

thị Hoàng Diệu; đồng thời, phối hợp với UBND thành phố tổ chức lấy ý kiến của người dân lần cuối theo quy định và trình UBND tỉnh trong thời gian sớm nhất; Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan nghiên cứu, tham mưu, đề xuất phương án đầu tư, lựa chọn nhà thầu ngay từ quy hoạch tỷ lệ 1/500, bảo đảm đúng theo quy định hiện hành.

**KIỂM TRA CÔNG TÁC CHUẨN BỊ...**

(Tiếp theo trang 1)

Chiều ngày 16/1, đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đi kiểm tra công tác chuẩn bị kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Nguyễn Đức Cảnh (2/2/1908 - 2/2/2018) tại

Khu lưu niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh, thị trấn Diêm Điền (Thái Thụy). Cùng đi có đồng chí Nguyễn Hồng Chuyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Tại Khu lưu niệm đồng chí

Nguyễn Đức Cảnh, đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã kiểm tra tiến độ công nhà tưởng niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh. Đây là công trình thờ song thân phụ mẫu đồng chí Nguyễn Đức Cảnh, các anh chị em trong gia đình; thờ đồng chí Nguyễn Đức Cảnh, đồng chí Hồ Ngọc Lân, ban thờ chư vị.

Công trình được khởi công tháng 7/2017 với thiết kế theo kiến trúc cổ, mái ngói cong dốc, mặt bằng nhà hình chữ đinh, diện tích hơn 141m<sup>2</sup>, kết cấu bê tông cốt thép theo kiểu kết cấu gỗ. Dự kiến công trình hoàn thành trước lễ kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Nguyễn Đức Cảnh.

Sau khi kiểm tra, đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư

thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu huyện Thái Thụy tích cực chỉ đạo đơn vị xây dựng đẩy nhanh tiến độ thi công, bảo đảm yêu cầu về chất lượng, kỹ thuật, mỹ thuật, tiến độ. Đồng thời, cần làm tốt công tác chuẩn bị cho lễ dâng hương và lễ cất bằng khánh thành nhà tưởng niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh.

**TRẦN TUẤN**

**TỔNG KẾT CÔNG TÁC MẶT TRẬN NĂM 2017**

(Tiếp theo trang 1)

dân tộc, đã phát huy được hiệu quả rõ nét trong việc thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các chủ trương, chính sách của tỉnh. Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam", các phong trào thi đua yêu nước trong đồng bào các tôn giáo được triển khai sâu rộng, thiết thực, hiệu quả, góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội. Các hoạt động hỗ trợ người nghèo, vận động cứu trợ đột xuất đồng

bào vùng bị thiên tai được triển khai kịp thời. Hoạt động giám sát của MTTQ bảo đảm tính độc lập, thực chất, khách quan, thu thập được nhiều ý kiến góp ý với Đảng, Nhà nước. Vai trò hiệp thương thống nhất hành động của MTTQ được cụ thể hóa bằng các quy chế, chương trình phối hợp...

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác mặt trận năm 2017. Đồng chí đề nghị MTTQ

các cấp cần bám sát nhiệm vụ chính trị trọng tâm của tỉnh, tiếp tục quán triệt sâu sắc, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp. Nâng cao hiệu quả tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm là phát triển kinh tế, giúp nhau giảm nghèo, làm giàu chính đáng. Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các

tầng lớp nhân dân chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, quy định của địa phương gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Duy trì nền nếp, nâng cao chất lượng, hiệu quả các phong trào thi đua, các cuộc vận động để thu hút nhân dân, đoàn viên, hội viên tham gia. Tổ chức tốt các hoạt động chào cho người nghèo, các chương trình an sinh xã hội, "Đến ơn đức nghĩa", chăm lo cho người yếu thế trong xã hội. Bên cạnh đó, MTTQ các cấp tiếp tục phát huy dân chủ, đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính

quyền; thực hiện tốt hơn nữa việc tham gia giám sát và phản biện xã hội. Đối mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Ủy ban MTTQ tỉnh và các huyện, thành phố, phát huy vai trò tập hợp, đoàn kết nhân dân của ban công tác mặt trận các khu dân cư, tạo sự đoàn kết, đồng thuận trong cộng đồng dân cư trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị của tỉnh, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp.

Nhân dịp này, Ủy ban MTTQ tỉnh đã kiến toàn Ủy viên Ủy ban MTTQ tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2014 - 2019.

**ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI TỈNH...**

(Tiếp theo trang 1)

xuất nhập khẩu, doanh thu hàng năm đều hoàn thành và hoàn thành vượt kế hoạch; vốn được bảo toàn và có tăng trưởng; cố tức ổn định; bảo đảm việc làm và thu nhập cho người lao động; thực hiện nghiêm các chế độ, chính sách với người lao động... Năm 2016, Công ty nộp ngân sách nhà nước trên 1,1 tỷ đồng.

Buổi chiều, đoàn giám sát tại Công ty Cổ phần In Thái Bình. Chính thức chuyển sang mô hình công ty cổ phần từ tháng 7/2014. Thực hiện cổ phần hóa, Công ty gặp nhiều khó khăn do khách hàng giảm, giá thuê đất tăng cao, là đơn vị sản xuất, kinh doanh nhưng lại bị áp thuế thương mại, dịch vụ. Do vậy, doanh thu năm 2016 của Công ty chỉ đạt 14,676 tỷ đồng, lỗ 234 triệu đồng.

Tại buổi giám sát, lãnh đạo Công ty Cổ phần In Thái Bình đã giải trình, làm rõ một số vấn đề đoàn giám sát

còn băn khoăn về khó khăn, vướng mắc trong thực hiện chính sách, pháp luật về cổ phần hóa; giải quyết chế độ cho cán bộ, công nhân viên, người lao động Công ty, nhất là người lao động dôi dư sau cổ phần hóa... Lãnh đạo Công ty cũng kiến nghị Nhà nước cân hoàn chỉnh, bổ sung, thống nhất cơ chế, chính sách phù hợp liên quan đến cổ phần hóa doanh nghiệp; tạo cơ chế hợp lý để doanh nghiệp có thể tiếp cận nguồn vốn tín dụng ưu đãi; thường xuyên đối thoại, lắng nghe doanh nghiệp để điều chỉnh cơ chế, chính sách phù hợp, kịp thời tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh hiệu quả.

Phát biểu tại buổi giám sát, đồng chí Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh đề nghị hai doanh nghiệp điều chỉnh, bổ sung báo cáo gửi đoàn giám sát. Đồng chí tiếp thu kiến nghị của các đại biểu, lãnh đạo hai doanh nghiệp, giao Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tổng hợp gửi các ngành liên quan xem xét, giải quyết và trình Quốc hội.

**VŨ THƯ...**

(Tiếp theo trang 1)

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận vai trò, nỗ lực của cấp ủy các cấp huyện Vũ Thư trong lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2017, đồng thời chỉ rõ một số chỉ tiêu kinh tế đạt thấp, chưa tương xứng với tiềm năng, thế mạnh của huyện. Đồng chí yêu cầu thời gian tới Ban Thường vụ Huyện ủy Vũ Thư và các cấp ủy các địa phương cần tập trung

cao, bám sát các chủ trương của trung ương, tỉnh để lãnh đạo, cơ cấu lại kinh tế, tăng cường tích tụ ruộng đất, ưu tiên phát triển nông nghiệp công nghệ cao, đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp, tiếp tục xây dựng nông thôn mới bền vững và hiệu quả; chú trọng xây dựng Đảng và các đoàn thể; tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong công tác lãnh đạo, điều hành trên mọi lĩnh vực; quan tâm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ; nâng cao hiệu quả hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện năm 2018.

**HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN...**

(Tiếp theo trang 1)

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ đề nghị trong năm 2018 ngành Thanh tra nghiêm túc thực hiện tốt 8 nhiệm vụ trọng tâm đã đề ra. Trong đó, tiếp tục đổi mới công tác thanh tra theo hướng tăng cường thanh tra theo chuyên đề, giảm thanh tra vụ việc; tập trung phát hiện, chấn chỉnh và xử lý kịp thời các vi phạm pháp luật; kiến nghị sửa đổi những bất cập trong công tác quản lý và hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật; thúc đẩy và nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước, quản lý kinh tế - xã hội, cải cách hành chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí; tiếp tục tăng cường theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý sau thanh tra; rà soát, hoàn thiện chính sách, pháp luật trong lĩnh vực tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; phần đầu giải quyết dứt điểm trên 85% các vụ việc khiếu nại, tố cáo mới phát sinh và các quyết định giải quyết khiếu nại, quyết định xử lý tố cáo đã có hiệu lực pháp luật; tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, giữ gìn kỷ luật, kỷ cương, hiệu quả; tăng cường phát hiện, phối hợp xử lý nghiêm các hành vi tham nhũng qua hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, nhất là đối với các lĩnh vực có nguy cơ cao.

Nhân dịp này, Thanh tra Chính phủ đã công bố quyết định khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ thanh tra năm 2017.

áp dụng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú. Đối tượng trộm cắp tại xã Quang Trung là Vũ Thị Hoài, sinh năm 1989, trú Thôn Lai Vi, xã Quang Minh.

Thủ đoạn của các đối tượng này là theo dõi các hộ dân có sổ hộ, mất cảnh giác như: nhà không có người trông coi, không khóa cửa, khóa cổng và lộ vị trí cất giữ tiền, vàng. Chờ thời điểm thích hợp, chúng sử dụng búa đinh đập phá khóa đột nhập vào nhà phá tủ, phá két sắt để trộm cắp tài sản chỉ trong một thời gian ngắn rồi tẩu thoát. Riêng đối tượng Vũ Thị Hoài còn lợi dụng mối quan hệ họ hàng để gây mất cảnh giác với người bị hại tạo thuận lợi khi ra tay trộm cắp và gây khó khăn cho cơ quan chức năng xác định hướng điều tra.

Các đối tượng gây ra 3 vụ trộm cắp lớn trên địa bàn Kiến Xương vừa qua đều bị bắt và khởi tố theo đúng quy định của pháp luật. Toàn bộ tài sản mất cắp trong các vụ án đều được thu giữ và tổ chức bàn giao đầy đủ cho người bị hại kịp thời. Trung tá Lê Mạnh Hùng cho biết thêm: Từ các vụ án trộm cắp tài sản vừa qua, vấn đề đặt ra là ngoài sự vào cuộc quyết liệt của các cơ quan chức năng trong công tác quản lý, tuần tra, phát hiện và xử lý các đối tượng vi phạm pháp luật, mỗi người dân cần nâng cao ý thức cảnh giác và tích cực tham gia đấu tranh, tố giác tội phạm và phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc", nhất là dịp trước, trong và sau tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018.

**KHẮC QUẢN**

**Cảnh giác với nạn trộm cắp dịp giáp tết**

C hưa đầy 2 tháng ra quân tấn công trấn áp các loại tội phạm, Công an huyện Kiến Xương đã điều tra, phá 3 vụ án trộm cắp tài sản lớn trên địa bàn. Đây là 3 vụ án mà các đối tượng trộm cắp có hành vi liều lĩnh và thủ đoạn xảo quyệt. Nhờ sự vào cuộc kịp thời của cơ quan chức năng nên toàn bộ tài sản mất cắp được giao trả cho người bị hại; tuy nhiên, ý thức cảnh giác của người dân cũng cần phải nâng cao.

Trung tá Lê Mạnh Hùng, Phó Trưởng Công an huyện Kiến Xương cho biết: Dịp cuối năm thường là thời gian các đối tượng trộm cắp hoạt động mạnh bởi sự chủ quan, sơ hở và người dân bận rộn với nhiều công việc. Ngày từ giữa tháng 11/2017,

Đảng ủy, lãnh đạo Công an huyện đã chủ động xây dựng kế hoạch và phát động trong toàn lực lượng mở đợt cao điểm ra quân tấn công trấn áp các loại tội phạm, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và bảo vệ cho nhân dân chuẩn bị vui tết, đón xuân an toàn.

Từ ngày 7/11 đến ngày 19/12/2017, trên địa bàn huyện Kiến Xương đã xảy ra 3 vụ trộm cắp tài sản lớn. Vụ thứ nhất, sáng ngày 7/11, kẻ gian đã đột nhập vào gia đình bà Trần Thị Dụ, sinh năm 1954 ở thôn Đông Khánh, xã Thượng Hiên lấy đi 5,5 chỉ vàng. Tiếp đó, ngày 13/11 xảy ra vụ trộm cắp thứ hai tại gia đình ông Phạm Ngọc Sơn, sinh năm 1963 ở thôn Đông Hòa, xã Vũ Ninh lấy

đi 11,5 chỉ vàng cùng số tiền mặt 135,4 triệu đồng. Ngày 19/12 xảy ra vụ trộm cắp thứ ba tại gia đình chị Vũ Thị Hào, thôn Trà Đào, xã Quang Trung, kẻ gian lấy đi 11 chỉ vàng và 19,3 triệu đồng. Cả 3 vụ trộm cắp với số tài sản lớn và diễn ra giữa ban ngày khiến dư luận bức xúc, nhân dân hoang mang, lo lắng.

Xác định đây là các vụ án có tính chất nghiêm trọng, ngay sau khi nhận được thông tin vụ việc, Công an huyện Kiến Xương đã khẩn trương vào cuộc xác lập chuyên án truy xét và điều tra, khám phá. Đại úy Bùi Văn Tùng, Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự, Công an huyện cho biết: Từ nguồn tin trình báo của người bị hại, đơn

vi đã nhanh chóng tập trung lực lượng xuống hiện trường thu thập thông tin, chứng cứ, khoanh vùng tình nghi và triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ xác định đối tượng, tập trung đấu tranh, điều tra làm rõ hành vi phạm pháp của các đối tượng. Chỉ trong 24 giờ từ khi xảy ra vụ án, đơn vị đã làm rõ đối tượng trộm cắp tại xã Thượng Hiên là Lương Văn Đạt, sinh năm 1992, trú quán thôn Tân Tiến, xã Quyết Tiến, Đạt từng có một tiền án về tội trộm cắp. Đối tượng gây ra vụ trộm cắp tại xã Vũ Ninh là Đặng Văn Doanh, sinh năm 1970, trú quán thôn Đông Hòa, xã Vũ Ninh; trước đó, ngày 18/10/2017 Doanh bị Công an huyện bắt và khởi tố về tội đánh bạc đang bị



Đối tượng Vũ Thị Hoài dùng búa đinh phá két sắt lấy trộm tiền và vàng của gia đình chị Vũ Thị Hào ở thôn Trà Đào, xã Quang Trung (Kiến Xương).



Đối tượng Đặng Văn Doanh bị bắt cùng với vật chứng vụ trộm cắp tại xã Vũ Ninh (Kiến Xương).

**APPF-26 Sự kiện mở đầu hoạt động ngoại giao năm 2018 tại Việt Nam**

(chinhphu.vn) Từ ngày 18 - 21/1, Quốc hội Việt Nam sẽ đăng cai tổ chức hội nghị thường niên lần thứ 26 của Diễn đàn nghị viện châu Á - Thái Bình Dương (APPF-26) tại Hà Nội. Đây là sự kiện chính trị, đối ngoại quan trọng, mở đầu cho hoạt động ngoại giao của nước ta trong năm 2018.



Đăng cai và tổ chức APPF-26 là một điểm nhấn quan trọng trong công tác đối ngoại Quốc hội khóa XIV, góp phần làm nổi bật thành tựu ngoại giao của Nhà nước ta, thể hiện vai trò và trách nhiệm của Quốc hội Việt Nam trong APPF, truyền tải mạnh mẽ thông điệp và hình ảnh của Việt Nam đổi mới, năng động, tích cực và trách nhiệm với bạn bè quốc tế.

Hội nghị APPF-26 diễn ra trong bối cảnh APPF tròn 25 năm hình thành và phát triển, sẽ là một dấu ấn mới trong lịch sử của APPF, đồng thời đặt ra yêu cầu phải đổi mới chương trình nghị sự, xác định tầm nhìn mới cho APPF trong giai đoạn phát triển tiếp theo.

Hội nghị APPF-26 thúc đẩy vai trò của các nghị viện đối với hoạt động hợp tác của APEC, phát huy những kết quả của tuần lễ cấp cao APEC trên kênh nghị viện.

APPF-26 cũng có ý nghĩa quan trọng khi thông tin rộng rãi đến nhân dân cả nước, người Việt Nam sinh sống ở nước ngoài và bạn bè quốc tế về Quốc hội Việt Nam và các hoạt động đối ngoại mà Quốc hội Việt Nam đảm nhiệm vai trò chủ nhà; giới thiệu về đất nước Việt Nam hội nhập và phát triển; con người Việt Nam năng động và thân thiện; văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Chủ đề chung của hội nghị là "Quan hệ đối tác nghị viện vì hòa bình, sáng tạo, tăng trưởng bền vững", phản ánh xu hướng phát triển của ngoại giao nghị viện trên thế giới, đặc biệt là trên các diễn đàn đa phương cũng như những quan tâm chung của các quốc gia, đó là hòa bình, ổn định, phát triển bền vững. Chủ đề cũng định hướng cho các nghị viện thành viên APPF về một tầm nhìn cho APPF, một tương lai chung cho tất cả mọi thành phần với sự đóng góp và sáng tạo của các nghị viện thành viên nhằm đem lại lợi ích thiết thực cho các quốc gia và mọi người dân. Hội nghị cũng xác định nhiệm vụ: hợp nữ nghị sĩ APPF; các phiên họp toàn thể về các vấn đề chính trị và an ninh; kinh tế và thương mại; các vấn đề hợp tác phát triển trong khu vực; về APPF.

Hội nghị sẽ thông qua các nghị quyết và tuyên bố chung.

Đây là lần thứ hai Quốc hội Việt Nam đăng cai tổ chức hội nghị thường niên APPF; lần đầu tiên là hội nghị lần thứ 13 tại Hạ Long vào tháng 1/2005. Ngày 11/5/2017, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam đã tiếp nhận chức Chủ tịch APPF và quyền đăng cai tổ chức hội nghị APPF-26 tại Việt Nam vào tháng 1/2018. Quy mô của APPF tuy không lớn như IPU nhưng thành phần tham gia có nhiều nước lớn, có vai trò và tiếng nói quan trọng trong quan hệ quốc tế. Do đó, việc đăng cai APPF góp phần tích cực nâng cao uy tín của Quốc hội Việt Nam nói riêng và của Việt Nam nói chung, nhất là nối tiếp sau tuần lễ cấp cao APEC tháng 11/2017 cũng được tổ chức tại Việt Nam.

**Diễn đàn APPF được thành lập năm 1993 nhằm tăng cường trao đổi giữa các nghị sĩ trong khu vực về các vấn đề an ninh - chính trị, hợp tác kinh tế - thương mại và văn hóa nhằm góp phần giải quyết những vấn đề khu vực, đóng góp vào việc duy trì hòa bình, ổn định, phát triển bền vững và thịnh vượng cho toàn khu vực. Diễn đàn APPF cũng là kênh hỗ trợ cho diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC). Về nguyên tắc, APPF là một diễn đàn mở cho tất cả các nghị viện và các nghị sĩ quốc gia trong khu vực.**

**APPF có 27 nghị viện thành viên gồm Australia, Campuchia, Canada, Costa Rica, Chile, Colombia, Trung Quốc, Ecuador, Fiji, Indonesia, Nhật Bản, Hàn Quốc, Lào, Malaysia, quần đảo Marshall, Mexico, Micronesia, Mông Cổ, New Zealand, Papua New Guinea, Peru, Philippines, Nga, Singapore, Thái Lan, Hoa Kỳ, Việt Nam.**

**THÔNG BÁO MẤT HỒ SƠ, TÀI LIỆU**

Công ty TNHH Bảo hiểm Hanwha Life Việt Nam thông báo thất lạc các hồ sơ, tài liệu thuộc quyền sở hữu của Công ty như sau:

Phiếu thu tiền số: 0000241802; 0000241804; ; ; Quý vị tìm được hoặc đang lưu giữ hay sử dụng xin vui lòng hoàn trả hoặc liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sau:

**Phòng Nghiệp vụ:** Công ty TNHH Bảo hiểm Hanwha Life Việt Nam Tầng 14, số 81-85 Hàm Nghi, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh Điện thoại: (08) 39149100

Kể từ ngày ra thông báo, các hồ sơ, tài liệu nêu trên sẽ không còn giá trị sử dụng.

Trân trọng.